

พระราชโองการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัย

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

(ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

น่ายินดีที่กรรมการฝึกหัดครูตระหนักถึงปัญหาการว่างงานในปัจจุบัน และได้พยายามขยายฐานทางวิชาการในวิทยาลัยครูให้กว้างและสูงขึ้น โดยเปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก นอกเหนือจากวิชาการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จจากวิทยาลัยครูมีความรู้ความสามารถสูง เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิต ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการในวงงานราชการและเอกชน ทั้งให้สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษาด้วย.

บัณฑิตทั้งหลายได้ฟังรายงานของนายกสภาการฝึกหัดครูแล้ว คงจะทราบชัดว่าทุกวันนี้โอกาสที่จะได้รับบรรจุเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงานในภาคเอกชนนั้น มิได้เปิดกว้างเหมือนแต่ก่อน. ดังนั้น ในวงงานทุกประเภท แม้แต่งานอิสระ จึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง. ข้าพเจ้าใคร่กล่าวถึงการแข่งขันในการทำงานให้ท่านทั้งหลายฟังว่า การแข่งขันนี้มีอยู่สองด้าน คือด้านสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์. ด้านสร้างสรรค์ คือด้านที่บุคคลพยายามฝึกหัดพัฒนาตนให้มีศักยภาพในตนเองสูงขึ้น ไม่ว่าจะในทางวิชาการ ความคิดสติปัญญา ความรอบคอบ สุขุม ความพากเพียร หรือความมุ่งมั่นอดทน เพื่อนำมาใช้ต่อสู้แข่งขันกับการงาน ที่จะต้องมีมากขึ้นยิ่งขึ้น และใหญ่ขึ้นโดยลำดับ. ถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้ดี ก็จะสู้กับงานไม่ไหว ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิต. ด้านไม่สร้างสรรค์นั้นได้แก่ด้านที่บุคคลไม่พยายามพัฒนาตนเองแต่กลับมุ่งแสวงหาวิธีการที่ไม่สะอาด ประกอบด้วยอุบายทุจริตต่าง ๆ มาใช้ทำงานแข่งขันกับผู้อื่น.

การแข่งขันอย่างนี้ ถึงหากจะทำให้เห็นเองก้าวหน้าได้บ้าง แต่ก็มักก้าวไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่ง นอกจากตัวเองจะเสียหายแล้วประสบผลร้ายมีวันใดก็วันหนึ่ง. ประการสำคัญ วิธีการอย่างนี้จึงขอให้บัณฑิตยังจะทำให้งานส่วนรวมได้รับความกระทบกระเทือนปั่นป่วนเสียหายไปด้วย. พิจารณาวิธีการแข่งขันให้ทราบแน่ชัดก่อนจะนำไปใช้ในการประกอบกิจการงานของท่าน.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศตามที่มุ่งประสงค์และขอให้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งความผาสุกสวัสดิ์จงทุกเมื่อทั่วกัน.